



ที่ ยล ๐๐๑๗.๒/ว ๑๓๖๒

ศาลากลางจังหวัดยะลา  
ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕๐๐๐

๕ กงททศร ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เรียน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล ๐๐๑๗.๒/ว. ๑๕๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดยะลาได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น ๓ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายวรเชษฐ พรหมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม นั้น

ในการนี้ จังหวัดยะลาขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มาเพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานจังหวัดยะลา ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ให้ตรงกัน และตรวจสอบสถานะของโครงการว่ายังมีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์หรือต้องปรับปรุงหรือไม่

๒. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ห้วงวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ และให้ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานจังหวัดยะลา จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริอีกครั้งเพื่อจัดทำเล่มถวายหนังสือรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ

๓. ให้อำเภอเมืองยะลาสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของปี พ.ศ.๒๕๖๐ เปรียบเทียบผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับเพื่อบูรณาการในแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ตรงจุด

๔. ให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลาเข้าไปให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายกลุ่มขยายผลไม้ดอกเมืองหนาวหมู่บ้านจุฬารัตน์พัฒนา ๑๐ และให้อำเภอเบตงจัดทำแผนการดำเนินงานระยะยาวโดยบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

/๕. เห็นชอบ...

๕. เห็นชอบอนุมัติโครงการซ่อมแซมปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพแหล่งน้ำ จังหวัดยะลา (ระยะที่ ๒) จำนวน ๑๐ แห่ง งบประมาณ ๑,๐๔๕,๙๑๙ บาท และให้ศูนย์ประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานจังหวัดยะลา ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจากสถาบันปิดทองหลังพระฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

อนึ่ง ขอให้ส่วนราชการ/คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม หากมี ข้อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานจังหวัดยะลา ตามแบบรับรองรายงานการประชุมที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หากล่วงเลยกำหนดจะถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทาง [http://www.yala.go.th/home\\_page.html](http://www.yala.go.th/home_page.html) หัวข้อหนังสือเวียน “เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

**อ.กนก**

(นายอนุชิต ตระกูลมุกดา)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

สำนักงานจังหวัดยะลา  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๗๓๒๑-๑๕๘๖ สป.มท. ๗๕๐๔๘  
e-mail : ryj.yala@gmail.com